

ไทยโพสต์

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 ปีมะ

ทปอ.ขอแยกสกอ.เป็นอิสระไม่ขึ้น

ไทยโพสต์ ● ทปอ.เตรียมขอแยก สกอ.เป็นองค์กรอิสระไม่ขึ้นกับ คส. หลังตัดสินใจชัดเจนว่าการสอบเอนีตปี 50 ไม่มีการสอบอัตรานั่นแน่นอน แม้ส่วนทางกับความเห็นของ "จาคูรนต์" ระบุตั้งแต่ปรับโครงสร้างการศึกษา งานของมหาวิทยาลัยไม่ได้รับความสนใจและพัฒนาเท่าที่ควร และการบริหารงานไม่คล่องตัว พร้อมกำหนดสอบเอนีต 24-25 ก.พ. ส่วนเอนีตสอบ 3-4 มี.ค. "ภาวิชัย" เตือน ทปอ.เร่งมือจัดการสอบแอดมิชชันให้เร็วกว่านี้ ควรมีข้อสรุปได้แล้ว เพราะหากทอดเวลาไปเรื่อยๆ จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น

การตัดสินใจเรื่องการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) ในการสอบแอดมิชชันประจำปี 2550 ของที่ประชุมอธิการบดีประเทศไทย (ทปอ.) ว่า จะไม่มีการสอบอัตรานี้ ซึ่งกลายเป็นข้อโต้แย้งกับนายจาคูรนต์ นายแดง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว ทำให้บรรดาอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องมีการหารือโดยจัดการประชุม ทปอ.วิสามัญ ครั้งที่ 5/2550 ขึ้น ที่มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสอ.) ในฐานะประธาน ทปอ. ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้ข้อยุติในการสอบแอดมิชชัน โดยเฉพาะการสอบเอนีต อธิการบดีส่วนใหญ่เห็นควรว่า ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดระบบรับตรงและแอดมิชชันที่มี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธาน โดยยืนยันว่าการสอบเอนีตในปีนี้จะไม่มีการใช้ข้อสอบอัตรานั่นแน่นอน เพราะสถานการณ์ปัจจุบันมีเวลาจำกัดมาก และไม่ต้องการให้กระบวนการตรวจข้อสอบเกิดปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นอีก แต่ในปีหน้าอาจนำกลับมาใช้เพราะข้อสอบอัตรานี้เป็นวิธีการคัดเลือกที่ดีทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ทาง ทปอ.จะทำข้อสอบปรนัยที่เน้นวัดความสามารถในการคิด วิเคราะห์ โดยแยกออกจากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อย่างชัดเจน พร้อมทั้งได้ตั้งคณะกรรมการอำนวยการร่วมจัดสอบ A-NET โดยมีบุคลากรจาก ทปอ.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เข้าร่วม ซึ่งทาง สกอ.จะเป็นประธานรับผิดชอบในการดำเนินงาน

ศ.ดร.ปรัชญา กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการรับตรงที่ รมว.ศธ.ไม่ยอมให้มัน คงเป็นไปไม่ได้ เพราะอำนาจทั้งหมดอยู่ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสินใจ และ

วัตถุประสงค์ที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยนั้นบางแห่งต้องการรองรับคนในพื้นที่ แต่อย่างไรก็จะค่อยๆ ลดไม่ให้เกิน 50% ของการรับนักศึกษาทั้งหมด ส่วนระยะเวลาในการรับสมัครสอบตรงคงจะจัดให้มีระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน และอาจทำการประกาศผลในวันเดียวกัน และมีประเด็นว่าหากพื้นที่ที่ 4 เม.ย.2550 ไปแล้วจะห้ามไม่ให้จัดการสอบตรงใดๆ อีก และถ้าเด็กคนใดสัก 1 คนสอบได้เกินกว่า 1 ที่นั่งก็จะปรับให้การสอบที่ได้นั้นเป็นโมฆะทันที และจะขอให้เอาคะแนนในส่วน A-NET ไปพิจารณาควบคู่กับการตัดสินในกลุ่มสอบตรงด้วย

ส่วนการกำหนดระยะเวลาในการจัดสอบเอนีต และเอนีต ที่จะถึงนี้ว่า เอนีตจะจัดสอบวันที่ 24-25 ก.พ. ประกาศผล 10 เม.ย. ส่วนเอนีตจัดสอบวันที่ 3-4 มี.ค. ประกาศผล 31 มี.ค. ทั้งนี้ การใช้สัดส่วนคะแนน GPA และ GPAX 30% จะใช้เป็นคะแนนดิบจากโรงเรียน แต่ในปี 2551 จะจัดทำเป็นที-สกอร์ ซึ่งจะต้องประสานกับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการจัดคิดทำสูตรการคิดคำนวณและจัดอบรมให้โรงเรียน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอย่างที่แล้วมาอีก

ประธาน ทปอ.เปิดเผยอีกว่า หลังจากได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการสอบแอดมิชชันแล้ว ที่ประชุมมีมติจะจัดสัมมนาเกี่ยวกับทิศทางกรอบออกนอกระบบ ในวันที่

17-18 พ.ย.ศกนี้ โดยจะเน้นในเรื่องที่ต้องการให้ สกอ.เป็นหน่วยงานอิสระในรูปของกระทรวงใหม่ หรือเป็นในลักษณะทบวงแบบเก่าที่ไม่ขึ้นอยู่กับ ศธ. เพราะทุกวันนี้จะพูดว่า ศธ.แทรกแซงอุดมศึกษาก็ไม่เชิง แต่การทำงานที่ผ่านมาไม่ได้รับความสนใจและพัฒนาเท่าที่ควร อีกทั้งไม่มีความคล่องตัวหรือเป็นอิสระพอในการคิดนโยบายต่างๆ

ด้าน ศ.พิเศษ ภาวิชัย ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ตนได้ฝากให้ทาง ทปอ.เร่งดำเนินการหาข้อสรุปการสอบเอนีตเพราะการประชุมในวันนี้เอง ยังไม่ได้ข้อยุติในรายละเอียดที่แน่ชัด และการประชุมทุกครั้งก็มีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาทำให้มีความเสี่ยงในเรื่องเวลาที่กระชั้นเข้ามาทุกที และถ้าให้ สทศ.จัดสอบคงไม่ใช่ เนื่องจาก ณ เวลานี้ สทศ.ยังตั้งตัวไม่ได้ และไม่รู้ว่าจะได้ประธานและคณะทำงานครบเมื่อใด ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินการจัดสอบวิชาเฉพาะที่ สกอ.เป็นผู้รับผิดชอบนั้น ตนได้รายงาน ทปอ.ถึงระยะเวลาในปฏิทินการสอบวิชาเฉพาะเดือน ต.ค.ว่า ได้ข้อสรุปแล้ว โดยกำหนดรับสมัครในวันที่ 15 ส.ค.-5 ก.ย. สอบวันที่ 17-23 ต.ค.2549 โดยจะรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเหมือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ สกอ.จะเดินหน้าการสอบวิชาเฉพาะทันที.